

Số: /BC-UBND

Nghi Xuân, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình giải ngân và đề xuất phương án xử lý kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện Công văn số 382/SKHĐT-TH, ngày 23/02/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về rà soát giải ngân và đề xuất phương án xử lý kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân yêu cầu các đơn vị tổng hợp báo cáo theo nội dung sau đây:

1. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo các nội dung quy định tại Điều 70 Luật Đầu tư công, cụ thể như sau:

a. Mức độ đạt được so với kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Tổng giải ngân 178.368/187.791 triệu đồng, đạt 94,98% kế hoạch vốn

b. Tác động của kế hoạch đầu tư công trong việc thu hút đầu tư từ các nguồn vốn khác và kết quả phát triển kinh tế - xã hội: Nguồn vốn đầu tư công là công cụ giúp các thành phần kinh tế phục hồi và là động lực cho tăng trưởng. Nguồn vốn đang chủ yếu tập trung vào cơ sở hạ tầng, dẫn dắt, thu hút nguồn vốn đầu tư của các khu vực kinh tế khác và toàn xã hội. Đầu tư vừa kích cầu, vừa tạo công ăn việc làm và tạo nên kết cấu hạ tầng phục vụ cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

c. Tính khả thi của kế hoạch đầu tư công: Kế hoạch đầu tư công năm 2021 bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; tập trung thực hiện khâu đột phá chiến lược về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Việc quản lý, phân bổ vốn đầu tư được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, sắp xếp thứ tự ưu tiên hợp lý, tập trung đầu tư các dự án hạ tầng giao thông trực chính, các dự án giao thông liên vùng, tác động lan tỏa có tính kết nối cao; các dự án phát triển hạ tầng du lịch, văn hóa xã hội trọng điểm, hạ tầng đô thị. Nên các nguồn vốn đầu tư năm 2021 đạt hiệu quả và tính khả thi cao.

d. Tình hình quản lý đầu tư công;

Công tác lập, phân bổ kế hoạch vốn được thực hiện bảo đảm đúng quy định của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, Nghị quyết của HĐND các cấp, đồng thời gắn trách nhiệm trong từng khâu lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án, xây dựng, triển khai thực

hiện dự án. Việc điều hành kế hoạch ngân sách hàng năm, điều chuyển nội bộ nguồn vốn kế hoạch được thực hiện kịp thời, đúng quy định để đẩy nhanh tiến độ giải ngân và quy trình, thủ tục, đúng thẩm quyền theo quy định.

Công tác thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, kế hoạch đấu thầu được quản lý chặt chẽ, các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư cơ bản đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, khả năng cân đối vốn; quá trình thực hiện các bước từ khâu khảo sát, tư vấn thiết kế, phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch đấu thầu đúng quy trình, quy định của pháp luật.

d. Tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công và các giải pháp xử lý; các giải pháp đã triển khai và đề xuất các giải pháp cần triển khai trong năm 2022 để giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2022.

- Tồn tại hạn chế: Mặc dù tỷ lệ giải ngân khá cao, tuy nhiên tiến độ giải ngân trong năm vẫn còn chậm, chủ yếu do tình hình dịch Covid-19 bùng phát trở lại, công tác phòng, chống dịch được siết chặt đã ảnh hưởng đến khả năng huy động nhân công, làm gián đoạn việc cung cấp thiết bị (đặt biệt các thiết bị nhập khẩu của các dự án, công trình nông nghiệp), từ đó ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình và giải ngân kế hoạch vốn; giá cả vật liệu tăng cao đột biến, ảnh hưởng trực tiếp đến việc mua nguyên vật liệu cho các công trình; công tác giải phóng mặt bằng đang chậm trễ

- Đề xuất giải pháp:

+ Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chuẩn bị sẵn sàng trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, có phương án kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình

+ Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án phải phối hợp chặt chẽ với địa phương nơi triển khai dự án và đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai đồng bộ giữa công tác tuyên truyền, vận động đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai dự án;

+ Theo dõi sát tiến độ giải ngân vốn của các dự án, của các chủ đầu tư; rà soát đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các chủ đầu tư hoặc trình cấp thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn đảm bảo tiến độ giải ngân vốn

2. Đối với số vốn kế hoạch năm 2021 (không bao gồm số vốn các năm trước đã được kéo dài sang năm 2021) chưa giải ngân hết đến ngày 31/01/2022:

Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang kế hoạch năm 2022 đối với các dự án thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ: 12 dự án với tổng số vốn 7.707,646 triệu đồng

(Chi tiết từng công trình và trường hợp áp dụng cho từng công trình có biểu tổng hợp kèm theo)

Trên đây là một số nội dung về báo cáo giải ngân và đề xuất phương án xử lý kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, kính gửi sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Anh Dũng